

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน ๒๕ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
ก. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๕๘ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑๐ ราย		
๑	นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
๒	นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓	นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
๔	นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๕	นายชาติรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖	นางสร้อยพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗	ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
๘	นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙	นางสาวโรชา นันทมนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
๑๐	นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
<p>ข. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ <u>๑๘๕๙</u>/๒๕๖๓ ลงวันที่ <u>๗</u> สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รับโอนข้าราชการสังกัด กรมการปกครอง มารับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๙ ราย</p>		
๑	<p>นายรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี</p>
๒	<p>นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ</p>
๓	<p>นายฐากร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี</p>
๔	<p>นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี</p>
๕	<p>นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์</p>
๖	<p>นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม</p>
๗	<p>นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดพิจิตร ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย</p>
๘	<p>นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร</p>
๙	<p>นายวชิระ เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี กรมการปกครอง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี</p>



ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
<p>ค. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ <u>๑๘๖๐</u> /๒๕๖๓ ลงวันที่ <u>๗</u> สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๕ ราย</p>		
๑	<p>นายอังกร สุนกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์</p>
๒	<p>นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์</p>
๓	<p>นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์</p>
๔	<p>นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี</p>
๕	<p>นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี</p>
<p>ง. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ <u>๑๘๕๗</u> /๒๕๖๓ ลงวันที่ <u>๗</u> สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รับโอนข้าราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มารับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๑ ราย</p>		
๑	<p>นายกฤษเพชร เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย</p>

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]